
 
รายงานการประชุมคณะกรรมการสมาคมศิษย์เก่าโยธินบูรณะ ครั้งที่ ๔/๒๕๖๓                                               

วันเสาร์ที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๓, ๑๐๐๐ 
ณ ห้อง B ๒๑๔ ชั้น ๒ โรงเรียนโยธินบูรณะ                                                                       

เขตบางซ่ือ กรุงเทพมหานคร ๑๐๘๐๐ 
“ ริเริ่ม  รวดเร็ว  รอบคอบ ”  

คณะกรรมการที่เข้าร่วมประชุมฯ 
 ๑. พลโท สุรชาติ    จิตต์แจ้ง   นายกสมาคมฯ 
 ๒. นายณรงค์     คงสมปราชญ์  อุปนายกสมาคมฯ คนที่ ๑    
 ๓. นายบุญเลิศ    คชายุทธเดช   อุปนายกสมาคมฯ คนที่ ๓ 
 ๔. นายศรีชาย    เอ่ียมจั่น   อุปนายกสมาคมฯ คนที่ ๔    
 ๕. นายสุพล    จิตราพงษ์  อุปนายกสมาคมฯ  คนที่ ๖ 
 ๖. นายสมโภชน์    ราชแพทยาคม อุปนายกสมาคมฯ คนที่ ๑๐ 
 ๗. พลโท พิสิทธิ์   สิงหราไชย   อุปนายกสมาคมฯ คนที่ ๑๑ 
 ๘. นายดนัย   จารุณ   เลขาธิการ 

 ๙. นายสุรพงษ์   สิทธาทิพย์   เหรัญญิก  
 ๑๐. นายรุ่งศักดิ์   พรหมแย้ม   นายทะเบียน 

 ๑๑. นายสมบูรณ์   แก้วเกรียงไกร  กรรมการและผู้ช่วยเลขาธิการ 
 ๑๒. นายพงษ์ธร   วชิระปราการพงษ์  กรรมการและผู้ช่วยเลขาธิการ    

 ๑๓. นางดารารัศมิ์     ศรีวิลัย  กรรมการ 
 ๑๔. พันโท สุชาติ   ยังสว่าง   กรรมการ 
 ๑๕. นายณฐวุฒ    เอมแย้ม  กรรมการ 
 ๑๖. ร้อยเอก สุรพล    บวรศักดิ์  กรรมการ  
 ๑๗. นายสิทธิเดช   สุทธิขาว   กรรมการ 

 ๑๘. นายประเสริฐ  คำแฝง   กรรมการ 
 ๑๙. นายธรรมศักดิ์   เจริญฟุ้ง   กรรมการ 
 ๒๐. นายชัยพล   สินเจือ   กรรมการ 
 ๒๑. นายจิมมี่    ศรีสุขใจสำราญ กรรมการ 
 ๒๒. พันตำรวจเอก ณัฐวัฒน์  เกศะรักฺษ์   กรรมการ 
 ๒๓. นายพิชิต   อมัติรัตนะ   กรรมการ 

ผู้ไม่มาประชุมฯ 
 ๑. นายธำรงค์   ทรงบัณฑิตย   อุปนายกสมาคมฯ คนที่ ๒  ติดภารกิจ 
 ๒. นายรังสรรค์  โพธิ์คำ  อุปนายกสมาคมฯ คนที่ ๕ ติดภารกิจ 
 ๓. นายสมเดช    ขันจำนงค ์  อุปนายกสมาคมฯ คนที่ ๗ ติดภารกิจ 
 ๔. นายไตรภพ    ขันตยาภรณ์  อุปนายกสมาคมฯ คนที่ ๘ ติดภารกิจ 
 ๕. พลเรือเอก กาญจน์   ดีอุบล  อุปนายกสมาคมฯ คนที่ ๙   ติดภารกิจ 
 ๖. นายวิเชียร   โสพรรณพนิชกุล   อุปนายกสมาคมฯ คนที่ ๑๒  ติดภารกิจ 

/๗. นายสมนึก... 
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 ๗. นายสมนึก  มั่นในบุญธรรม  อุปนายกสมาคมฯ คนที่ ๑๓  ติดภารกิจ 
 ๘. นายศิริพจน์   นภาวุฒิ  อุปนายกสมาคมฯ คนที่ ๑๔ ติดภารกิจ 
 ๙. พลตรี วรวุฒิ   วุฒิศิริ  อุปนายกสมาคมฯ คนที่ ๑๕  ติดภารกิจ 
 ๑๐. นายปพน  วงศ์สุธารส   ปฎิคม    ติดภารกิจ 

 ๑๑. นายพงษ์หฤษฎ์    จรัณยานนท์  บรรณารักษ์    ติดภารกิจ 
 ๑๒. นายศิริ   สาระผล   ประชาสัมพันธ์    ติดภารกิจ 

 ๑๓. นายอนันต์  พิมพา   กรรมการและผู้ช่วยประชาสัมพันธ์ ติดภารกิจ 
 ๑๔. นายกิตติคุณ   เครือคุณาลัย   กรรมการและผู้ช่วยประชาสัมพันธ์ ติดภารกิจ 
 ๑๕. นายศุภวัสส ์  ตันติเสถียรชัย  กรรมการและผู้ช่วยเลขาธิการ  ติดภารกิจ 
 ๑๖. นายเขมชาติ   ศุภนรากุล   กรรมการ    ติดภารกิจ 
 ๑๗. นายจิรันดร์   บุญรุ่ง   กรรมการ ติดภารกิจ 
 ๑๘. นายนพดล    เสมมีสุข  กรรมการ    ติดภารกิจ 
 ๑๙. นางอภิญญา  เชื้อปาน  กรรมการ    ติดภารกิจ 
 ๒๐. พันเอก ภูษิต    คล้ายหิรัญ  กรรมการ    ติดภารกิจ 

 ๒๑. นายสมเจตน์  ราชแพทยาคม  กรรมการ    ติดภารกิจ 
 ๒๒. นายนพวินทร์    ฐิติบุญญาภิรมย์ กรรมการ    ติดภารกิจ 
 ๒๓. นายพิมฉัตร์   อภิวรรธน์วิบูล  กรรมการ    ติดภารกิจ 
 ๒๔. นายธนบัต ิ อ้ึงสุวรรณพานิช กรรมการ    ติดภารกิจ 

 ๒๕. พันเอก ผ่านศึก   อนันตพงษ์  กรรมการ    ติดภารกิจ 
 ๒๖. นายพรรณพรหมพร  เอ่ียมประชา   กรรมการ    ติดภารกิจ 
 ๒๗. นายสุรชัย  พูลสิริ   กรรมการ ติดภารกิจ 

 ๒๘. พันเอก สรเดช   สุริยกาญจน์  กรรมการ ติดภารกิจ 
 ๒๙. นาวาอากาศเอก วุฒิกร  สุวารี  กรรมการ   ติดภารกิจ 
 ๓๐. นายยงยศ   กาญจนโรจน์พันธ์ กรรมการ   ติดภารกิจ 
 ๓๑. นายนิติพัฒน์   พรนิมิตพิศาล  กรรมการ   ติดภารกิจ 
 ๓๒. นายยอดรัก    ธรรมสโรช  กรรมการ    ติดภารกิจ 
 ๓๓. นายคณิต   บริพันธ์   กรรมการ ติดภารกิจ 
 ๓๔. นายนิธิพร    มีลาภ  กรรมการ ติดภารกิจ 
 ๓๕. นายสุรศักดิ์   สีโท   กรรมการ ติดภารกิจ 
 ๓๖. นายสาโรช    จันทร์ประเสริฐ กรรมการ     ติดภารกิจ 
 ๓๗. นายธนาดร   นิยมไวทยะ   กรรมการ    ติดภารกิจ 
 ๓๘. นายอธิทักษ์    ฐานะรัตน์  กรรมการ    ติดภารกิจ 
 ๓๙. นายขจร   เรเชียงแสน  กรรมการ    ติดภารกิจ 
 ๔๐. นายวีระวัฒน์   วีระพงษ ์  กรรมการ ติดภารกิจ 
 ๔๑. นายสุพจน์  แก้วพรหมมาลย์  กรรมการ ติดภารกิจ 
 ๔๒. นายธนวัฒน์  เทียนประเสริฐ  กรรมการ    ติดภารกิจ 
 

/ผู้เข้าร่วม... 
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ผู้เข้าร่วมประชุมฯ 
      รอ้ยตรี สิทธิกร สุทธิขาว  ผู้ช่วยดำเนินงานนายกสมคมฯ 
เจ้าหน้าทีก่ารประชุมฯ 
      - 
 
เริ่มประชุมเวลา ๑๐๐๐ 

 
๑. วาระท่ี ๑ 

ประธานกล่าวเปิดประชุมฯ 
 นายสมโภชน์ฯ/อุปนายกฯ/ปฏิบัติหน้าที่เลขานุการฯ ขออนุญาตเรียนเชิญ พลโท สุรชาติ     
จิตต์แจ้ง นายกสมาคมฯ ได้กล่าวเปิดการประชุมฯ ในวาระท่ี ๑ ครับ 

นายกสมาคมฯ/ประธานฯ  สวัสดีครับพ่ีๆ เพ่ือนๆ และน้องๆทุกคน การประชุมฯ ในวันนี้       
ขอให้ฝ่ายเลขาฯ เน้นสาระสำคัญและกระชับเวลาเพ่ือไม่ให้ใช้เวลาในการประชุมฯ มากเกินไป โอกาสนี้ขอเปิด
การประชุมฯ ครั้งที่ ๔/๒๕๖๓ เชิญฝ่ายเลขาฯ ในวาระต่อไป 

๒. วาระท่ี ๒ 
เรื่อง การรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการสมาคมศิษย์เก่าโยธินบูรณะ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๓ 

นายสมโภชน์ฯ/อุปนายกฯ/ปฏิบัติ หน้ าที่ เลขานุการฯ   การประชุมคณะกรรมการ                    
สมาคมศิษย์เก่าโยธินบูรณะ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๓ วันเสาร์ที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๓, ๑๐๐๐ ณ ห้องประชุม B ๒๑๔ 
ชั้น ๒ โรงเรียนโยธินบูรณะ โดยมี พลโท สุรชาติ  จิตต์แจ้ง นายกสมาคมฯ เป็นประธาน มีคณะกรรมการฯ      
เข้าร่วมประชุมฯ จำนวน ๓๔ คน เจ้าหน้าที่และผู้เข้าร่วมสังเกตการณ์ จำนวน ๑ คน รวมเป็น ๓๕ คน 
รายละเอียดสรุปรายงานการประชุมฯ  มีจำนวน ๒๑ หน้า ซึ่ งฝ่ายเลขาฯ ได้ส่งให้คณะกรรมการฯ            
กรุณาตรวจสอบตรวจทานผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ รายละเอียดตามภาพฉาย ขอให้ที่ประชุมฯ พิจารณา และ
มีคณะกรรมการฯ ท่านใดขอแก้ไขรายงานการประชุมฯ หรือไม่ หากไม่มีขอให้ที่ประชุมฯ ได้รับรองรายงาน     
การประชุมฯ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๓ 
  มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุมฯ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๓ 

 
๓. วาระท่ี ๓ 

เรื่อง เพื่อทราบ 
  นายสมโภชน์ฯ/อุปนายกฯ/ปฏิบัติหน้าที่เลขานุการฯ  ในวาระนี้ ฝ่ายเลขาฯ มีเรื่องที่ควรเรียน
ให้ทีป่ระชุมฯ รับทราบ จำนวน ๖ เรื่อง ดังนี้ 
 วาระที่ ๓.๑  เรื่อง ชี้แจงสถานภาพการเงินของสมาคมฯ   โดย นายสุรพงษ์ สิทธาทิพย์ 
เหรัญญิกฯ 

  นายสุรพงษ์ฯ/เหรัญญิกฯ ขอรายงานสถานภาพทางการเงิน ประจำเดือน ก.ค.๖๓ ที่ผ่านมา 
  (๑) รายการแสดงฐานะการเงิน บัญชีสมาคมศิษย์เก่าฯ 
   เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ ๓๑ ก.ค.๖๓ 

(๑.๑) เงินสดในมือ    จำนวน         ๑๗,๙๔๕.- บาท 
(๑.๒) เงินฝากธนาคารกรุงไทย สาขาติวานนท์ ๓ บัญชีออมทรัพย์  
       จำนวน           ๒,๔๙๒,๖๔๑.๙๕ บาท 

/(๑.๓)... 
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(๑.๓) เงินฝากธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาบางโพ 
     บัญชีออมทรัพย์ จำนวน              ๘๑๙,๐๘๒.๖๕ บาท 
     บัญชีเงินฝากประจำ จำนวน        ๑,๐๑๒.๖๐ บาท 
รวมเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ยกไป จำนวน            ๓,๓๓๐,๖๘๒.๖๐ บาท 

   (๒) รายการแสดงฐานะการเงิน บัญชีสมาคมศิษย์เก่าฯ ประจำเดือน ก.ค.๖๓ 
 (๒.๑) รวมเงินสดรับ จำนวน            ๓,๕๙๐.- บาท 

   (๒.๒) รวมเงินสดจ่าย  จำนวน         ๑๔,๓๐๐.- บาท 
     (๒.๓) เงินสดรับ ต่ำกว่า เงินสดจ่าย (ข้อ (๒.๑) – ข้อ (๒.๒)) จำนวน        - ๑๐,๗๑๐.- บาท 
  (๓) รายการแสดงฐานะการเงินสะสม บัญชีสมาคมศิษย์เก่าฯ ตั้งแต่ เดือน ม.ค.๖๓ ถึง ก.ค.๖๓ 
   (๓.๑) รวมเงินสดรับ จำนวน     ๔๗๘,๐๗๒.๓๘ บาท 
   (๒.๒) รวมเงินสดจ่าย จำนวน    ๗๖๙,๘๕๖.๐๔ บาท 
     (๒.๓) เงินสดรับ ต่ำกว่า เงินสดจ่าย (ข้อ (๓.๑) – ข้อ (๓.๒)) จำนวน   - ๒๙๑,๗๘๓.๖๖ บาท 
        สถานภาพการเงินของอาคารสมาคมฯ ประจำเดือน ก.ค.๖๓                 
  (๔) รายการแสดงฐานะการเงิน บัญชีอาคารสมาคมศิษย์เก่าฯ ประจำเดือน ก.ค.๖๓ 
   เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ ๓๑ ก.ค.๖๓ 
   (๔.๑) รวมเงินสดรับ จำนวน               _    ๖,๐๐๐.- บาท 
   (๔.๒) รวมเงินสดจ่าย จำนวน        ๒๗,๗๕๕.- บาท
   (๔.๓) เงินสดรับ ต่ำกว่า เงินสดจ่าย (ข้อ (๔.๑) – ข้อ (๔.๒)) จำนวน        - ๒๑,๗๕๕.- บาท 
  (๕) รายการแสดงฐานะการเงินสะสม บัญชีอาคารสมาคมศิษย์เก่าฯ ตั้งแต่ เดือน ม.ค.๖๓ ถึง 
ก.ค.๖๓ 

  (๕.๑) รวมเงินสดรับ จำนวน       ๗๖,๘๐๕.-    บาท 
  (๕.๒) รวมเงินสดจ่าย จำนวน    ๒๕๐,๔๑๕.๖๓ บาท 

     (๕.๓) เงินสดรับ ต่ำกว่า เงินสดจ่าย (ข้อ (๕.๑) – ข้อ (๕.๒)) จำนวน   - ๑๗๓,๖๑๐.๖๓ บาท 
  รายละเอียดตามเอกสารรายงานสถานภาพการเงินของสมาคมฯ และเอกสารรายงานสถานภาพ
การเงินของอาคารสมาคมฯ ประจำเดือน ม.ค.๖๓ ถึง ก.ค.๖๓ ที่แนบ 
  มติที่ประชุม รับทราบและรับรองสถานภาพการเงินของสมาคมฯ และอาคารสมาคมฯ 
ประจำเดือน ม.ค.๖๓ ถึง ก.ค.๖๓    
  วาระที่ ๓.๒ เรื่อง ชี้แจงสถานภาพของกองทุนครูเฉลียว  จำเริญมา เพื่อการศึกษา โดย                           
นายสุรพงษ์ สิทธาทิพย์ เหรัญญิกฯ 
  นายสุรพงษ์ฯ/เหรัญญิ กฯ  ขอรายงานสถานภาพทางการเงินบัญชีกองทุนครู เฉลียวฯ  
ประจำเดือน ก.ค.๖๓  
  บัญชีกองทุนครูเฉลียวฯ 
  (๑) เงินสดรับ จำนวน               -        บาท
  (๒) เงินสดจ่าย  จำนวน    -         บาท 
  (๓) เงินสดรับ สูงกว่า เงินสดจ่าย จำนวน                       -         บาท 
  (๔) เงินกองทุนครูเฉลียวฯ ยกมา     จำนวน           ๑,๕๐๔,๔๕๔.๑๗ บาท 
  (๕) เงินกองทุนครูเฉลียวฯ ยกไป    จำนวน           ๑,๕๐๔,๔๕๔.๑๗ บาท 
  (๖) รอเบิกจ่าย (ช่วยเหลือบุตรนายอดิศักดิ์ฯ) จำนวน             ๑๑๕,๐๔๖.๐๒ บาท 
  รายละเอียดตามเอกสารรายงานสถานภาพการเงินของกองทุนครูเฉลียวฯ ประจำเดือน ก.ค.๖๓ 
ที่แนบ 

/มติที่ประชุม... 



-๕- 
 

        มติที่ประชุม รับทราบ และรับรองสถานภาพการเงินกองทุนครูเฉลียวฯ ประจำเดือน ก.ค.๖๓   
  วาระที่  ๓ .๓  เรื่อง รายงานการบริหารจัดการอาคารสมาคมฯ โดย นายสมบูรณ์              
แก้วเกรียงไกร เลขานุการคณะทำงานพัฒนาและปรับปรุงพื้นที่อาคารสมาคมศิษย์เก่าโยธินบูรณะ 
  นายสมบูรณ์ฯ/กรรมการฯ/เลขานุการคณะทำงานฯ ขออนุญาตรายงานผลการดำเนินการของ
คณะทำงานพัฒนาและปรับปรุงพ้ืนที่อาคารสมาคมฯ โดยในห้วงเดือนที่ผ่านมา มีการจำหน่ายของที่ระลึก
สมาคมฯ ตั้งแต่วันที่ ๓ – ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๓ สามารถจำหน่ายเสื้อที่ระลึกได้ จำนวน ๗,๓๐๐.- บาท                 
(เจ็ดพันสามร้อยบาทถ้วน) และกำลังดำเนินการโอนเงินเข้าบัญชีสมาคมฯ สรุปผลการจำหน่ายตั้งแต่วันที่    
๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๓ จนถึงปัจจุบัน รวมเป็นเงินจำนวน ๒๑,๕๕๐.- บาท (สองหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยห้าสิบ
บาทถ้วน) รวมทั้งยังมีเสื้อกีฬาของสมาคมฯ อีกจำนวนหนึ่งที่ยังไม่ได้ดำเนินการขนย้ายจากที่จัดเก็บมาไว้ที่
อาคารสมาคมฯ เพ่ือจำหน่ายออกไป สภาพโดยรวมของการดำเนินการจำหน่าย เสื้อขนาดเล็ก (Size S) และ
ขนาดกลาง (Size M) เป็นสินค้าที่ขายดีเนื่องจากราคาถูก มีศิษย์เก่าฯ เข้ามาเยี่ยมชมและซื้อไว้เป็นของที่ระลึก 
ดังนั้นสินค้าคงเหลือไม่มากนัก จึงขออนุญาตประชาสัมพันธ์เชิญชวนทุกท่านที่สนใจเข้าเยี่ยมชมอาคารสมาคมฯ 
และสนับสนุนกิจการของสมาคมฯ ได้ 
  สำหรับปัญหาใหญ่ของอาคารสมาคมฯ คือรายจ่าย เนื่องจากอาคารสมาคมฯ ไม่มีเจ้าหน้าที่      
ของสมาคมฯ อยู่ประจำ และการสนับสนุนเช่าพ้ืนที่อาคารเพ่ือการค้า ตามที่นายสุรพงษ์ฯ/เหรัญญิกฯ          
ได้รายงานสถานภาพด้านการเงินของอาคารสมาคมฯ ในวาระท่ี ๓.๑ ไปแล้วนั้น มียอดสถานภาพการเงินติดลบ
จำนวนสองแสนบาทเศษ ซึ่งในแต่ละเดือนหากการดำเนินการยังคงสถานะอยู่เช่นนี้จะมีการขาดทุนสะสม                        
เพ่ิมมากขึ้น ดังนั้น คณะกรรมการบริหารสมาคมฯ คงต้องมาร่วมกันระดมความคิดเห็นในการวางแผน       
การช่วยเหลืออาคารสมาคมฯ  อาคารดังกล่าวเป็นอาคารเก่ามีการชำรุดสึกหรอไปตามกาลเวลาและรอการ
จัดสรรงบประมาณดำเนินการซ่อมแซมอยู่ตลอด ซึ่งคณะทำงานฯ จะได้รวบรวมข้อมูล ปัญหาข้อขัดข้อง และ
แนวทางแก้ไข นำเสนอเพ่ือกรุณาพิจารณากำหนดเป็นแนวทางในการดำเนินการต่อไป 
  นายกสมาคมฯ/ประธานฯ  ตามที่ นายสมบูรณ์ฯ/เลขานุการคณะทำงานฯ ได้นำเสนอนั้น 
สมาคมฯ ได้เคยมีการประชุมฯและถกแถลงปัญหานี้กันมาบ้างแล้ว แต่มีการติดขัดด้านสัญญาที่ยังคั่งค้างอยู่        
บางประการ ขอให้คณะทำงานฯ นำรายละเอียดเหล่านี้ไปเป็นข้อมูลเพ่ือสรุปประเด็นของปัญหาพร้อมทั้ง                 
แนวทางแก้ไขสำหรับการพิจารณาด้วย แล้วนำเข้าเสนอต่อที่ประชุมในการประชุมระดมความคิดจากประธาน
หรือผู้แทนศิษย์เก่าโยธินบูรณะทุกรุ่น เพ่ือนำมาพัฒนาการดำเนินงานของสมาคมศิษย์เก่าโยธินบู รณะ           
ในวันเสาร์ที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๓ นี้ เพ่ือปลดพันธนาการที่เป็นภาระของอาคารสมาคมฯ ออกไป 
  มติที่ประชุม รับทราบการรายงานผลการดำเนินการบริหารจัดการอาคารของสมาคมฯ ตามที่                    
นายสมบูรณ์ฯ/กรรมการฯ/เลขานุการคณะทำงานฯ รายงาน และรับทราบข้อสั่งการของนายกสมาคมฯ                      
ทีไ่ด้มอบหมายคณะทำงานฯ 
  นายสมโภชน์ฯ/อุปนายกฯ/ปฏิบัติหน้าที่เลขาฯ ณ โอกาสนี้ ขออนุญาตที่ประชุมฯ ร่วมเป็น
เกียรติในการที่นายกสมาคมฯ เป็นผู้แทนของทุกท่านร่วมแสดงความยินดีและมอบของที่ระลึก ให้แก่                      
นายบุญเลิศ คชายุทธเดช อุปนายกสมาคมฯ ในโอกาสที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการนโยบาย
องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย หรือ ส.ส.ท. ด้านการส่งเสริมประชาธิปไตย    
การพัฒนาชุมชนหรือท้องถิ่น การเรียนรู้และการศึกษา การคุ้มครองและพัฒนาเด็ก เยาวชนหรือครอบครัว 
หรือการส่งเสริมสิทธิของผู้ด้อยโอกาสทางสังคม ซึ่งถือว่าเป็นการสร้างเกียรติประวัติให้กับโรงเรียนโยธินบูรณะ 
และศิษยเ์ก่าฯ เป็นอย่างมาก ขออนุญาตเรียนเชิญครับ 
 

/นายกสมาคมฯ... 
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  นายกสมาคมฯ/ประธานฯ เรียน พ่ีบุญเลิศ คชายุทธเดช อุปนายกสมาคมฯ ตามที่เลขาฯ         
ได้กล่าวถึงการที่ท่านได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งคณะกรรมการนโยบายองค์การกระจายเสียงและ      
แพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย นั้น ด้วยความรัก ความผูกพันที่พวกเราบรรดาศิษย์เก่าฯ รวมถึง        
คณะผู้บริหารโรงเรียนโยธินบูรณะที่มีต่อกัน รู้สึกปลาบปลื้ม ยินดี และภาคภูมิใจในสิ่งที่ท่านได้รับการแต่งตั้ง  
ในครั้งนี้ โอกาสเช่นนี้เกิดจากเกียรติประวัติ คุณงามความดีที่ท่านได้กระทำสะสมมา จึงส่งผลให้ได้รับการ
คัดเลือก นอกจากจะนำมาซึ่งชื่อเสียง เกียรติยศของท่านและครอบครัวตลอดจนวงศ์ตระกูลแล้ว  ด้วยอานิสงค์
นี้ยังนำมาสู่ญาติสนิทมิตรสหายและสถาบันการศึกษาอันเป็นที่รักยิ่งของท่านและพวกเราชาวโยธินบูรณะ      
อีกทั้งยังเป็นตัวอย่างที่ดีแก่บรรดาศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบันที่ได้ซึมซับถึงผลงานของท่าน สร้างแรงบันดาลใจ
และความมุ่งมั่นในการทำงานเพ่ือเจริญรอยตามตัวอย่างที่ดีต่อไป ณ โอกาสนี้ ขอกราบอาราธนาคุณพระศรี
รัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากล และพระพุทธสุพัฒน์โยธินบูรณาภิรักษ์ ที่สถิตดำรงในพ้ืนที่โรงเรียน
โยธินบูรณะแห่งนี้ ได้โปรดดลบันดานประทานพรให้ท่านและครอบครัวได้มีสุขภาพที่แข็งแรง มีกำลังกาย 
กำลังใจ กำลังสติปัญญาที่จะปฏิบัติหน้าที่เพ่ือสังคม เพ่ือสถาบันอันเป็นที่รักของเรา และขอให้พบแต่สิ่งที่ดีงาม 
ปราศจากความทุกข์ เต็มเปี่ยมด้วยความสุขตลอดไป ครับ 
   วาระที่ ๓.๔  เรื่อง รายงานความคืบหน้าการปรับปรุงเว็บไซด์สมาคมฯ และฐานข้อมูลของ
ศิษย์เก่าโยธินบูรณะ โดย นายรุ่งศักดิ์  พรหมแย้ม ส่วนเทคโนโลยีและสารสนเทศ สำนักงานเลขาธิการ 
   นายรุ่งศักดิ์ฯ/นายทะเบียน/ส่วนเทคโนโลยีและสารสนเทศฯ  การปรับปรุงเว็บไซต์สมาคมฯ 
และการจัดทำฐานข้อมูลของศิษย์เก่าโยธินบูรณะ ได้ว่าจ้างบริษัท เน็ตคอมพ์ เคเบิ้ล จำกัด (NetComp Cable 
Co., Ltd.) ทำการออกแบบและจัดทำฐานข้อมูลและเว็บไซด์ ใช้งบประมาณ ๗๔,๙๐๐.- บาท (เจ็ดหมื่นสี่พัน
เก้าร้อยบาทถ้วน) ส่วนรายละเอียดของงาน ประกอบด้วย 

๑. การออกแบบและการจัดทำเว็บไซต์สมาคมฯ  
๒. การออกแบบและจัดทำฐานข้อมูลศิษย์เก่าฯ โดยได้รับความอนุเคราะห์ฐานข้อมูลศิษย์เก่าจาก

โรงเรียนโยธินบูรณะ จำนวน ๘๑ รุ่น รวม ๔๓,๔๒๓ คน นำมาใส่ไว้ในฐานข้อมูล 
๓. การจด Domain name ใหม่ ซึ่งเดิมใช้คำว่า “Yothin Alumni.com” เปลี่ยนเป็น “Yothin 

Alumni.org” เพ่ือให้สอดคล้องกับนโยบายของเว็บไซด์ที่จำแนกเก่ียวกับเรื่องของ Domain ระยะเวลา ๓ ปี 
๔. สำหรับ Timeline การดำเนินการ แบ่งออกเป็น ๒ ช่วง คือ  
   ๔.๑ การพัฒนาและการปรับปรุงเว็บไซต์สมาคมฯ  แล้วเสร็จเมื่อเดือนกันยายน ๒๕๖๒ 
 ๔.๒ การจัดทำฐานข้อมูลศิษย์เก่าฯ ซึ่งต้องใช้ระยะเวลาในการดำเนินการ เนื่องจากเป็นข้อมูล

ที่ต้องมีการตรวจสอบความถูกต้อง โดยลักษณะของ PDF File เมื่อจัดทำเป็นฐานข้อมูลภาษาไทยแล้ว ตัวสระ 
วรรณยุกต์ อาจจะมีความผิดเพี้ยนบ้าง แล้วเสร็จเมื่อเดือนกุมภาพนัธ์ ๒๕๖๓ 

๕. การออกแบบเว็บไซด์ เป็นลักษณะ Excusive Web สามารถแสดงผลได้ที่บนจอ Computer, 
แท็บเล็ต (Tablet) หรือ โทรศัพท์มือถือ โดยแสดงผลไปตามรูปแบบของอุปกรณ์ที่ใช้งาน ส่วนรายละเอียดของ
เว็บไซต์ หน้า Main Page จะเป็นรูปแบบโฆษณาประชาสัมพันธ์ (Banner) ที่แสดงเนื้อหา หรืออัตลักษณ์ของ
โรงเรียน, ข่าวสาร, กิจกรรมต่างๆ, ปฏิทินที่แสดงกิจกรรมของสมาคมฯ  

เกี่ยวกับสมาคมฯ กล่าวถึง โครงสร้างของสมาคมฯ, คณะกรรมการฯ, ระเบียบและข้อบังคับฯ, 
เอกสารการประชุมฯ, กลุ่มกิจกรรมและชมรมต่างๆของสมาคมฯ, สมาชิกสัมพันธ์ , ศิษย์เก่าดีเด่น, ภาพแห่ง
ความทรงจำ, สินค้าหรือของที่ระลึกของสมาคมฯ รายละเอียดตามภาพฉาย          
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 นายกสมาคมฯ/ประธานฯ ขอบคุณส่วนเทคโนโลยีและสารสนเทศฯ ที่ได้ดำเนินการปรับปรุง                
เว็บไซต์สมาคมฯ และการจัดทำฐานข้อมูลของศิษย์เก่าโยธินบูรณะ ซึ่งเป็นไปตามแผนงานที่สมาคมฯ ได้วางไว้
ตั้งแต่ต้นจนเป็นรูปร่างที่เกือบสมบูรณ์ เว็บไซต์สมาคมฯ นี้มีความสำคัญและเป็นประวัติศาสตร์ของพวกเรา
ต่อ ไป ในอนาคต มี การใช้ เทคโน โลยีที่ ทั นสมั ย  มี ความฉับ ไว ทำให้ มี ความใกล้ ชิ ดกับตั วบุ คคล                                  
และสถาบันการศึกษามากข้ึน 
 มติที่ประชุม รับทราบรายงานความคืบหน้าการปรับปรุงเว็บไซต์สมาคมฯ และฐานข้อมูลของ
ศิษย์เก่าโยธินบูรณะ ตามท่ี นายรุ่งศักดิ์ฯ/นายทะเบียน/ส่วนเทคโนโลยีและสารสนเทศฯ รายงาน  
 วาระที่ ๓.๕  เรื่อง รายงานการลาออกของคณะกรรมการสมาคมศิษย์เก่าโยธินบูรณะ และ
แต่งตั้งผู้อำนวยการโรงเรียนโยธินบูรณะและผู้แทนครู โดย นายสมโภชน์  ราชแพทยาคม ฝ่ายเลขาธิการ 
สมาคมศิษย์เก่าโยธินบูรณะ 
 นายสมโภชน์ฯ/อุปนายกฯ/ปฏิบัติหน้าที่เลขานุการฯ  สืบเนื่องจากท่ีมีการแต่งตั้งคณะกรรมการ
บริหารสมาคมศิษย์เก่าโยธินบูรณะ บัดนี้ได้มีกรรมการฯ จำนวน ๓ ท่าน มีความจำเป็นจากการปฏิบัติหน้าที่
ประจำและติดภารกิจส่วนตัว จึงไม่สามารถช่วยงานของสมาคมฯ ได้อย่างเต็มความสามารถ จึงได้ยื่นความ
จำนงขออนุญาตลาออกจากการเป็นกรรมการบริหารสมาคมฯ ต่อนายกสมาคมฯ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว           
จึงขอเรียนให้ที่ประชุมฯ ได้กรุณารับทราบการลาออกของกรรมการฯ จำนวน ๓ ท่าน ดังนี้ 

๑. นายรังสรรค์  โพธิ์คำ  อุปนายกสมาคมฯ คนที่ ๕ 
๒. นายวิเชียร  โสพรรณพนิชกุล  อุปนายกสมาคมฯ คนที่ ๑๒ 
๓. นายอทิทักษ ์ ฐานะรัตน์ กรรมการ 
อาศัยตามข้อบังคับสมาคมฯ สมาชิกภาพของกรรมการบริหารสมาคมฯ สิ้นสุดลงเมื่อกรรมการฯ       

ได้ลาออก และพ้นจากการเป็นกรรมการฯ  
ส่วนกรรมการของผู้แทนโรงเรียนโยธินบูรณะ ตามข้อบังคับสมาคมฯ ได้กำหนดไว้ว่า 

ผู้อำนวยการโรงเรียนโยธินบูรณะเป็นกรรมการโดยตำแหน่ง และเห็นชอบแต่งตั้งผู้แทนครูโรงเรียนโยธินบูรณะ
อีกจำนวน ๒ ท่านเพ่ือเข้ามาเป็นกรรมการ ในคำสั่งแต่งตั้งฯ ล่าสุดยังเป็นรายชื่อของผู้อำนวยการโรงเรียน    
โยธินบูรณะท่านเก่า ซึ่งได้เกษียณอายุราชการแล้ว และรองผู้อำนวยการโรงเรียนโยธินบูรณะ อีก ๑ ท่าน         
ได้รับการปรับย้ายไปดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนแห่งใหม่ จึงต้องพ้นวาระการเป็นผู้แทนกรรมการครู 
ดังนั้น ผู้อำนวยการโรงเรียนโยธินบูรณะจึงได้เสนอชื่อผู้แทนครูเข้ามาเป็นกรรมการบริหารสมาคมฯ ทดแทน
ท่านเดิม ดังนี้ 

๑. นายณรงค์  คงสมปราชญ์  ผู้อำนวยการโรงเรียนโยธินบูรณะ เป็น อุปนายกสมาคมฯ 
๒. นางดารารัศมิ์  ศรีวิลัย  รองผู้อำนวยการโรงเรียนโยธินบูรณะ เป็น กรรมการฯ 
๓. นางอภิญญา  เชื้อปาน  เป็น กรรมการฯ 
นายกสมาคมฯ/ประธานฯ ตามที่ฝ่ายเลขาฯ ชี้แจง ก็เพ่ือให้เกิดความชัดเจน และมีความทันสมัย 

อีกท้ังสมาคมฯ จะมีการออกคำสั่งแต่งตั้งฯ ทดแทนต่อไป 
มติที่ประชุม รับทราบรายงานการลาออกของคณะกรรมการบริหารสมาคมศิษย์เก่าโยธินบูรณะ 

และแต่งตั้งผู้อำนวยการโรงเรียนโยธินบูรณะและผู้แทนครู ตามที่นายสมโภชน์ฯ/อุปนายกฯ/ปฏิบัติหน้าที่
เลขานุการฯ รายงาน 

 
/วาระท่ี ๓.๖ 

 
 
 
 



-๘- 
 

วาระที่ ๓.๖  เรื่อง การจัดประชุมระดมความคิดเห็นจากประธานหรือผู้แทนศิษย์เก่าโยธิน
บูรณะทุกรุ่น เพื่อนำมาพัฒนาการดำเนินงานของสมาคมศิษย์เก่าโยธินบูรณะ โดย พลโท สุรชาติ จิตต์แจ้ง
นายกสมาคมศิษย์เก่าโยธินบูรณะ 

นายสมโภชน์ฯ/อุปนายกฯ/ปฏิบัติหน้าที่เลขานุการฯ การประชุมระดมความคิดเห็นดังกล่าว 
นายกสมคมฯ ได้กรุณากำหนดให้จัดขึ้นในวันเสาร์ที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๓ เพ่ือให้ทุกท่านได้ทราบถึงแนวคิด
และวัตถุประสงค์ในการจัดประชุมฯ ขอเรียนเชิญนายกสมาคมฯ ครับ 

นายกสมาคมฯ/ประธานฯ   เรียนผู้ เข้าร่วมประชุมฯ ทุกท่าน ขออนุญาตงดการประชุม
คณะกรรมการบริหารสมาคมฯ ในเดือนกันยายน ๒๕๖๓  เพ่ือจัดการประชุมระดมความคิดเห็นจากประธาน
หรือผู้แทนศิษย์เก่าโยธินบูรณะทุกรุ่น เพ่ือนำความคิดของแต่ละท่านที่ตกผลึกแล้วมาพัฒนาการดำเนินงานของ
สมาคมศิษย์เก่าโยธินบูรณะ เป็นการระดมความคิดเห็น (Brainstorming) และใช้โอกาสนี้ในการพบปะ      
พูดจากันในฐานะเพ่ือนพ้องน้องพ่ี เพ่ือสร้างความเข้าใจที่ถูกต้อง มีความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน และความรัก
สามัคคี  

โอกาสนี้ขอเรียนชี้แจงให้ที่ประชุมฯ เพ่ือทราบ จำนวน ๕ เรื่อง ดังนี้ 
๑.  เรื่องการเปลี่ยนแปลงข้อบังคับฯ ที่กำหนดให้มีการเลือกตั้งนายกสมาคมฯ ในเดือนกุมภาพันธ์

ของปีที่นายกสมาคมฯ หมดวาระ และมีผลบังคับใช้ในวันที่  ๑ เดือนมีนาคม ที่ผ่านมาสมาคมฯ มีการเลื่อน   
การเลือกตั้งนายกสมาคมฯ ออกไปตามเหตุการณ์และสถานการณ์ที่จำเป็น ขาดความชัดเจน ความแน่นอน 
การกำหนดห้วงเวลาใหม่ที่ชัดเจนนั้นเพ่ือให้นายกสมาคมฯ ท่านใหม่เมื่อได้เริ่มเข้าปฏิบัติหน้าที่ มีเวลาแต่งตั้ง
คณะกรรมการฯ และร่วมวางแผนการเตรียมการจัดงานวันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียนโยธินบูรณะ ในวันที่                
๒๐ มิถุนายน ของทุกปี ตลอดจนแผนงานประจำปี  

และในโอกาสจัดงานวันคล้ายวันสถาปนาฯ ของทุกปี ขอเชิญชวนศิษย์เก่าฯ ทุกท่านได้สละเวลา
เดินทางมาร่วมงานเพ่ือย้อนหวนรำลึกถึงบุญคุณของสถาบันการศึกษาแห่งนี้ที่ได้ประสิทธิ์ประสาทวิชา                      
ให้พวกเราได้เจริญเติบโตมีก้าวหน้าในหน้าที่การงาน และการประกอบสัมมาอาชีพในปัจจุบัน แสดงถึงความรัก
สามัคคี สมัครสมานกลมเกลียวเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน อีกทั้งยังมีโอกาสได้ทดแทนบุญคุณสถาบันการศึกษา            
โดยหันกลับมาสนับสนุน ดูแลช่วยเหลือกิจกรรมของโรงเรียนโยธินบูรณะตามขีดความสามารถของตนที่มีอยู่ 
เช่น กองทุนคุณครูเฉลียว  จำเริญมา เพื่อการศึกษา เป็นต้น  

๒. เรื่องการขอรับการสนับสนุนทุนการศึกษาฯ หรือขอรับความช่วยเหลืออ่ืนๆจากสมาคมฯ     
ของผู้ที่ได้รับผลกระทบหรือผู้ต้องการความช่วยเหลือนั้น ไม่ต้องการให้มีการเสนอตรงมายังสมาคมฯ ควรให้
ความสำคัญกับสถาบันการศึกษาด้วย จึงขอให้การเสนอเป็นไปตามขั้นตอนการปฏิบัติอย่างมีระบบ คือ มีการ
รายงานขอรับการสนับสนุนผ่านคุณครูฝ่ายปกครอง ผู้บริหารโรงเรียนฯ ตามลำดับ จนมาถึงสมาคมฯ เพ่ือให้     
มีการตรวจสอบตรวจทานความถูกต้อง มีการกลั่นกรองฐานข้อมูล ตลอดจนความเหมาะสม  

๓. เรื่องโรงเรียนโยธินบูรณะ จังหวัดเพชรบุรี ซึ่งเป็นโรงเรียนเครือข่าย  โดยผู้บริหารโรงเรียน       
มีหนังสือถึงสมาคมฯ เพ่ือขอรับการสนับสนุนกิจกรรมในการทอดผ้าป่าการศึกษา ประจำปี ๒๕๖๓ ในวันที่                 
๙ ตุลาคม ๒๕๖๓ สมาคมฯ เห็นว่าสามารถให้การสนับสนุนได้แต่ควรเป็นไปตามขั้นตอนตามที่กล่าวมาแล้ว              
ในข้อ ๒ จึงได้มีการปรึกษาหารือร่วมกันกับท่านรอง ดารารัศมิ์ฯ/กรรมการฯ ว่าควรจะนำเรื่องนี้เสนอผ่าน
ผู้บริหารโรงเรียนโยธินบูรณะในฐานะโรงเรียนในเครือก่อน เพ่ือให้มีการพิจารณาเพ่ิมเติมในการให้การสนับสนุน 
ซึ่งโรงเรียนโยธินบูรณะได้รับเรื่องไว้เรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้ สมาคมฯ จะได้ร่วมกับโรงเรียนโยธินบูรณะในการ       
ให้การสนับสนุนกิจกรรมดังกล่าวต่อไป 

/๔... 
 
 
 



-๙- 
 

๔. เรื่องกิจกรรมการกุศล ทอดกฐินสามัคคีของโรงเรียนโยธินบูรณะ ในวันอาทิตย์ที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๓    
ณ วัดขุนทราย อำเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา สมาคมฯ ขอเชิญชวนศิษย์เก่าทุกท่านร่วมงาน ร่วมแรง
ร่วมใจหรือสนับสนุนการจัดงานฯ ทั้งนี้ สมาคมฯ ยินดี ให้การสนับสนุนกิจกรรมด้านการกุศลของโรงเรียนโยธิน
บูรณะด้วยความเต็มใจยิ่ง  

๕. เรื่องการสร้างศาลาพุทธสักการะสถาน(หอพระ) และพระเครื่อง ซึ่งมีความคืบหน้า           
มาโดยลำดับ ขอเชิญ นายชัยพล สินเจือ/กรรมการฯ ได้ชี้แจงความคืบหน้า ครับ 

นายชัยพลฯ/กรรมการฯ ความคืบหน้าในการออกแบบก่อสร้างศาลาพุทธสักการะสถาน        
(หอพระ) เพ่ือประดิษฐานพระพุทธสุพัฒน์โยธินบูรณาภิรักษ์ ภายในโรงเรียนโยธินบูรณะให้สถิตดำรงเป็นที่
เคารพสักการะ เป็นมิ่งขวัญและที่พ่ึงทางใจของชาวโยธินบูรณะนั้น ขณะนี้อยู่ในช่วงของการออกแบบซึ่งใกล้
เสร็จสิ้นแล้ว  

ส่วนการจัดทำพระเครื่องเพ่ือมอบเป็นของที่ ระลึกไว้สักการบูชาสำหรับผู้มี อุปการคุณ            
และผู้ที่มีจิตศรัทธาในการร่วมบริจาคทุนทรัพย์เพ่ือก่อสร้างพุทธสักการะสถานนั้น จะได้นำพระผงองค์จตุคาม
รามเทพของสมาคมฯ ที่ได้จัดเก็บไว้ที่อาคารสมาคมฯ จำนวนหนึ่งไปประกอบพิธีขอขมาเพ่ือบดละเอียด 
จากนั้นนำมวลสารผงมหามงคลมาจัดสร้างใหม่เป็นพระเครื่อง แล้วนำพระเครื่องที่จัดทำเสร็จเรียบร้อยแล้ว    
ไปประกอบพิธีปลุกเสกเจริญชัยมงคลคาถา ณ วัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร (พระพุทธชินราช)      
อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก ต่อไป จากนั้นจะได้นำมามอบให้กับสมาคมฯ เพ่ือแจกจ่ายสักการะบูชาต่อไป 

 
๔. วาระท่ี ๔ 

เรื่องเพื่อพิจารณา   
  นายสมโภชน์ฯ/อุปนายกฯ/ปฏิบัติหน้าที่เลขาฯ ในวาระท่ี ๔ เรื่องเพ่ือพิจารณา ไม่มี 

 
๕. วาระท่ี ๕ 

เรื่อง อ่ืนๆ 
  นายสมโภชน์ฯ/อุปนายกฯ ปฏิบัติหน้าที่เลขาฯ วาระที่ ๕ เรื่องอ่ืนๆ  มีคณะกรรมการฯ ท่านใด
จะเพ่ิมเติมในวาระหรือไม่ ขอเชิญครับ 

นายณรงค์ฯ/ผู้อำนวยการโรงเรียนฯ/อุปนายกฯ ขออนุญาตกล่าวเสริมเพ่ือกรุณาทราบ กล่าวคือ  
๑. เรื่องการบริหารจัดการสถานศึกษาของโรงเรียนโยธินบูรณะ ในช่วงสถานการณ์การแพร่

ระบาดของเชื้อไวรัสสายพันธุ์ใหม่ (Covid – 19) เมื่อห้วงเวลาที่ผ่านมา นับว่าเป็นเรื่องที่ยากลำบากในการ
บริหารจัดการทางด้านการศึกษา ประกอบด้วยปัจจัยต่าง ๆที่จำกัด โรงเรียนโยธินบูรณะมีการปรับรูปแบบ     
การเรียนการสอนใหม่ออกเป็น ๒ แบบ คือ การสอนภายในห้องเรียน (On Site) และการสอนผ่านสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ (On Line) เพ่ือประครองสถานการณ์ และได้เปิดทำการเรียนการสอนแบบภายในห้องเรียน  

(On Site) เต็มรูปแบบเรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๓ ที่ผ่านมา รวมทั้งในทุกวันเสาร์จัดให้มีการ
เรียนการสอนแบบผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (On Line) เพ่ิมเติมให้กับนักเรียนที่เรียนพิเศษ ทั้งนี้ โรงเรียน       
โยธินบูรณะได้รับความร่วมมือจากคุณครู ผู้ปกครอง นักเรียน ตลอดจนองค์กรผู้ให้การสนับสนุนอ่ืน  ๆ          
จนโรงเรียนโยธินบูรณะสามารถผ่านวิกฤตนั้นมาได้ด้วยดี 

๒. เรื่องเด่นประเด็นร้อน (Hot Issue) ในสถานการณ์ปัจจุบัน คือ เรื่องการจัดกิจกรรม          
ทางการเมืองของนักเรียนภายในโรงเรียนและการเข้าร่วมชุมนุมกับกลุ่มมวลชนภายนอกโรงเรียน ผู้บริหารและ
บรรดาครูโรงเรียนโยธินบูรณะไม่ได้ห้ามหรือปิดกั้น แต่ได้มีการพูดคุยเจรจา แสดงความห่วงใย มีการสร้างความ
เข้าใจ และประสานไปยังบรรดาผู้ปกครอง ศิษย์เก่าฯ ตลอดจนผู้ที่มีส่วนเกี่ ยวข้องทุกภาคส่วน จนเข้าใจและ
เป็นที่พึงพอใจ สามารถดำเนินการจัดการเรียนการสอนได้เป็นปกติ 

/๓... 



-๑๐- 
 

๓. เรื่องการจัดกิจกรรมการกุศล ทอดกฐินสามัคคีของโรงเรียนโยธินบูรณะ เฉลิมฉลอง ๘๖ ปี            
โยธินบูรณะ โดยจะนำไปทอด ณ วัดขุนทราย ตำบลอุทัย อำเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ในวันอาทิตย์ที่                          
๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ เวลาประมาณ ๑๐ นาฬิกา ๓๙ นาที โรงเรียนโยธินบูรณะขอเชิญชวนศิษย์เก่าและองค์กร
ต่างๆร่วมเป็นเจ้าภาพในครั้งนี้โดยพร้อมเพรียงกัน รวมทั้งขอความอนุเคราะห์คณะกรรมการบริหารสมาคมฯ 
ได้ร่วมเป็นกรรมการด้วย  

๔. เรื่องงานก่อสร้างศาลาพุทธสักการะสถานภายในโรงเรียนโยธินบูรณะ ขณะนี้อยู่ในขั้นตอนของ
การออกแบบเพื่อให้มีความสมบูรณ์ที่สุด ชมรมครูอาวุโสและสมาคมฯ ได้มีหนังสือเสนอถึงโรงเรียนโยธินบูรณะ
และได้นำเข้าคณะกรรมการบริหารโรงเรียนเรียบร้อยแล้ว ขณะนี้กำลังรอห้วงเวลาที่เหมาะสมเพ่ือนำเข้า
พิจารณาในคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (สพฐ.) เพ่ือพิจารณาเห็นชอบหลักการและอนุมัติอีกครั้งหนึ่ง 
จึงจะนำไปเสนอต่อเขตบางซื่อเพ่ือขออนุญาตดำเนินการก่อสร้างต่อไป โดยได้กำหนดจุดที่จะทำการก่อสร้างไว้
เรียบร้อยแล้ว คาดว่าจะสามารถกระทำพิธีวางศิลาฤกษ์และลงเสาเข็มได้ประมาณปลายปี ๒๕๖๓ นี้ 
  ๕. โรงเรียนโยธินบูรณะขอขอบคุณชมรมครูอาวุโส สมาคมฯ คณะกรรมการ และศิษย์เก่าฯ      
ทุกท่าน ที่ได้ให้ความอุปการะเกื้อหนุนโรงเรียนมาเป็นอย่างดี อีกทั้งโรงเรียนโยธินบูรณะได้จัดทำโครงการและ
กิจกรรมในการพัฒนาสถาบันโยธินบูรณะ โดยจะมีการเขียนธรรมนูญสำหรับโรงเรียนโยธินบูรณะ และโรงเรียน
ในเครือ จำนวน ๔ โรงเรียนให้สามารถใช้ร่วมกัน ซึ่งอยู่ระหว่างจัดทำแนวคิดและการพิจารณาอย่างเร่งด่วน 
ทั้งนี้  ขอความอนุเคราะห์ สมาคมฯ ได้กรุณาให้การสนับสนุนและดูแลช่วยเหลือกิจกรรมดังกล่าวด้วย 
ขอขอบคุณครับ   
  มติที่ประชุม รับทราบ  

๖. วาระที่ ๖ 
ประธานกำหนดวันประชุมฯ ครั้งต่อไป และปิดการประชุมฯ 
 นายกสมาคมฯ/ประธานฯ 
 วาระที่ ๖.๑ การประชุมสมาคมฯ ครั้งต่อไปเป็นการประชุมวาระพิเศษ คือการประชุมระดม
ความคิดเห็นจากประธานหรือผู้แทนศิษย์เก่าโยธินบูรณะทุกรุ่น เพ่ือนำมาพัฒนาการดำเนินงานของสมาคม     
ศิษย์เก่าโยธินบูรณะ กำหนดในเสาร์ที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๓ ณ ห้องประชุม B ๒๑๔ ชั้น ๒ โรงเรียน                      
โยธินบูรณะ แขวงบางซื่อ เขตบางซ่ือ กรุงเทพฯ   
 วาระที่ ๖.๒ ขอขอบคุณคณะกรรมการฯ ชมรมครูอาวุโส ผู้บริหารโรงเรียน และผู้เข้าร่วม       
ประชุมฯ ทุกท่าน ขอปิดการประชุมฯ                                                                                  
   มติที่ประชุม รับทราบ 
 
เลิกประชุมเวลา ๑๐.๕๒ น.   
 
        นาย   
            พลโท                                                                    ( สมบูรณ์  แก้วเกรียงไกร ) 
    ( สุรชาติ  จิตต์แจ้ง )                                          กรรมการและผู้ช่วยเลขาธิการ 
            นายกสมาคมศิษย์เก่าโยธินบูรณะ                                      ผู้จดบันทึกการประชุม 
 
   นาย   
      ( ดนัย  จารุณ ) 
                              เลขาธิการสมาคมศิษย์เก่าโยธินบูรณะ 
                                                       ผู้ตรวจทานบันทึกการประชุม 


